

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ทางเลือกเพื่อการเข้าเมืองสำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์คืออาชญากรรมที่บังคับบุคคลให้ใช้แรงงานหรือค้าประเวณีด้วยการใช้กำลัง ล่อลวง หรือบีบบังคับ เนื่องด้วยเหยื่อหลายรายไม่มีสถานะที่ชอบด้วยกฎหมาย พวกเขาอาจลังเลที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือดำเนินคดีทางอาญา ดังนั้นรัฐสภาจึงสร้างทางเลือกเพื่อการเข้าเมืองไว้สามทางสำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้แก่ สิทธิพำนักชั่วคราว การตรวจลงตราประเภท T และการตรวจลงตราประเภท U ทางเลือกเพื่อการเข้าเมืองเหล่านี้จะช่วยเหลือเหยื่อ และเป็นเครื่องมือบังคับใช้กฎหมายที่จะช่วยให้เหยื่อรายงานอาชญากรรม และร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการสอบสวนและดำเนินคดี

ภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security หรือ DHS) ทั้ง การบริการพลเมืองและผู้เข้าเมืองสหรัฐ (U.S. Citizenship and Immigration Services หรือ USCIS) และการเข้าเมืองและการบังคับใช้ทางศุลกากรสหรัฐ (U.S. Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE) การสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations หรือ HSI) มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์

ระยะแรกสุดของการสอบสวนนั้น สิทธิพำนักชั่วคราว คือสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้บุคคลใด ๆ ได้รับสถานะการเข้าเมืองที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการชั่วคราวและรวดเร็ว ซึ่งเป็นการระบุโดยการบังคับใช้กฎหมายในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งอาจเป็นพยานสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสอบสวนและการดำเนินคดี โปรดอ่านแผ่นพับสิทธิพำนักชั่วคราว ICE HSI และดูวิดีโอออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการบังคับใช้กฎหมายที่ทรงคุณค่านี้

<https://www.dhs.gov/dhs-center-countering-human-trafficking>

ขณะที่ สิทธิพำนักชั่วคราวเป็นการร้องขอเบื้องต้นในการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจลงตราประเภท T และ U คือผลประโยชน์ของการเข้าเมืองในระยะยาว ซึ่งเหยื่อจะต้องสมัครเพื่อส่งคำร้องต่อ USCIS รัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับดินแดน ตามแต่ดุลพินิจของพวกเขา เพื่อเลือกลงนามแบบฟอร์มเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชญากรรมและเหยื่อ การลงนามในการประกาศบังคับใช้กฎหมาย T วีซ่า หรือหนังสือรับรองการตรวจลงตราประเภท U สำหรับเหยื่อผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือการสอบสวนหรือพยายามในการดำเนินคดีนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเหยื่อเป็นศูนย์กลางซึ่งจะนำความปลอดภัยมากขึ้นมายังชุมชนอีกด้วย

การตรวจลงตราประเภท T

การตรวจลงตราประเภท T คืออะไร?

การตรวจลงตราประเภท T ให้ความคุ้มครองคนเข้าเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายในการค้ามนุษย์ การที่จะมีสิทธิได้นั้น เหยื่อต้องปฏิบัติตามคำร้องขอที่เหมาะสมสำหรับความช่วยเหลือการสอบสวนและการดำเนินคดีของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า ดินแดน ของคดีการค้ามนุษย์ เหยื่อที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และเหยื่อผู้ซึ่งไม่สามารถให้ความร่วมมือได้เนื่องจากบาดเจ็บอย่างรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมาย

ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง:

- รูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์มีสองประเภท: การค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณี และการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน
- รูปแบบความรุนแรงของการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับ การใช้กำลัง ล่อลวง และการบีบบังคับ (ยกเว้นคดีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อค้าประเวณีผู้ซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งไม่มีการใช้กำลัง ล่อลวง หรือบีบบังคับ)

เหยื่อสามารถสมัครการตรวจลงตราประเภท T ได้อย่างไร?

เหยื่อส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ไปยัง USCIS:

- [แบบฟอร์ม I-914, ใบสมัครสำหรับสถานะผู้ที่ไม่ใช่คนเข้าเมืองประเภท T](#)
- [แบบฟอร์ม I-914, ประกาศของการบังคับใช้กฎหมาย, เพิ่มเติม B \(ไม่จำเป็น\)](#)

การตรวจลงตราประเภท U

การตรวจลงตราประเภท U คืออะไร?

การตรวจลงตราประเภท U ให้ความคุ้มครองคนเข้าเมืองจากการเป็นเหยื่อของอาชญากรรมบางอย่าง รวมถึงการค้ามนุษย์ เหยื่อผู้ซึ่งช่วยเหลือรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า หรือการบังคับใช้กฎหมายดินแดน ในการป้องกัน สอบสวน หรือดำเนินคดีต่ออาชญากรรมที่ระบุ

เหยื่อสามารถสมัครการตรวจลงตราประเภท U ได้อย่างไร?

เหยื่อส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ไปยัง USCIS:

- [แบบฟอร์ม I-918, คำร้องสำหรับสถานะผู้ที่ไม่ใช่คนเข้าเมืองประเภท U](#)
- [แบบฟอร์ม I-918, หนังสือรับรองการบังคับใช้กฎหมาย, เพิ่มเติม B \(ข้อบังคับ\)](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภท U กรุณาอ่านที่ [คู่มือแหล่งทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายการตรวจลงตราประเภท U](#)

การตรวจลงตราประเภท T และ U

ผู้ใดสามารถลงนามการประกาศหรือหนังสือรับรองการบังคับใช้กฎหมาย?

รัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า หรือหน่วยงานใด ๆ ของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับดินแดน ซึ่งมีอำนาจสำหรับการป้องกันปราบปราม สอบสวน หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมการตรวจลงตราประเภท U ที่ระบุ สามารถลงนามประกาศหรือหนังสือรับรองได้

ฉันจำเป็นต้องลงนามประกาศหรือหนังสือรับรองตามกฎหมายหรือไม่?

ไม่จำเป็น หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางเพื่อการทำประกาศหรือหนังสือรับรองให้สมบูรณ์ การลงนามจะอยู่ในดุลพินิจหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายแต่ละแห่งซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานนั้น ๆ การลงนามประกาศหรือหนังสือรับรองไม่ได้ทำให้คนเข้าเมืองได้รับผลประโยชน์ เฉพาะ USCIS เท่านั้นที่มีอำนาจในการให้อนุญาตหรือปฏิเสธผลประโยชน์ของการเข้าเมือง หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายอาจคัดสรรเพื่อตรวจสอบปมหลังของบุคคลก่อนลงนามหนังสือรับรองได้อีกด้วย การลงนามหนังสือรับรองหมายถึงการยืนยันข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นตกเป็นเหยื่อ เคยหรือจะทำประโยชน์ได้ ยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง และยืนยันว่าหน่วยงานมีความรู้ตามข้อมูลที่ป็นรายการอยู่บนแบบฟอร์ม

ฉันต้องรับผิดชอบต่อการกระทำในอนาคตของเหยื่อหรือไม่? จะเป็นอย่างไร หากเหยื่อหยุดให้ความร่วมมือ?

หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือกิจกรรมทางอาชญากรรมซึ่งเหยื่ออาจมีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคต อย่างไรก็ตาม สามารถเพิกถอนการบังคับใช้กฎหมายได้ทุกเมื่อหลังจากลงนามหนังสือรับรองแล้ว หากเหยื่อหยุดให้ความร่วมมือด้วยคำร้องขอที่สมเหตุสมผลจากการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายสามารถเลือกเพิกถอนการประกาศที่ส่งแล้วเพื่อใบคำขอการตรวจลงตราประเภท T หรือหนังสือรับรองเพื่อการตรวจลงตราประเภท U ด้วยการแจ้ง USCIS เป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ <https://www.dhs.gov/blue-campaign>

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภท T และ U กรุณาเยี่ยมชมที่ www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes